

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Dương Minh Châu, ngày 04 tháng 5 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

Sinh ngày: 17/9/1970

Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI),
Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu.

Kính thưa Quý vị cử tri!

Tôi nhận thức rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Vì vậy, được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự, niềm tự hào, đồng thời cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm to lớn đối với bản thân.

Kính thưa Quý vị cử tri!

Từ ngày 20/5/2020, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luân chuyển về công tác tại Huyện uỷ Dương Minh Châu, giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ. Tôi xác định dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, tôi luôn nỗ lực, tận tâm, tận lực với công việc, cùng Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thành tựu mà tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta nói riêng đã phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được, thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế mà chúng ta cần quan tâm giải quyết. Do đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, với vai trò là Bí thư Huyện uỷ tôi sẽ lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất, kiến nghị

giải quyết những vấn đề, những lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm, đặc biệt tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Trước tiên, tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, cùng với tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện đề ra.

Dành nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu giải pháp đột phá cho sự phát triển của địa phương, trong đó, chú trọng các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển tương xứng với thế mạnh và tiềm năng mà huyện hiện có, nhất là quan tâm lãnh đạo phối hợp triển khai nhanh các công trình trọng điểm về giao thông trên địa bàn huyện, mở rộng sự kết nối về giao thông trong tỉnh, với các tỉnh bạn tạo điều kiện thuận lợi giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Phát huy tính lan tỏa của khu du lịch Núi Bà để phát triển các dự án du lịch trong Lòng hồ Dầu Tiếng, rừng lịch sử ...

Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, trên địa bàn các xã, thị trấn, nhất là thực hiện tốt chương trình, kế hoạch xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, làm cho xã khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển dịch vụ, vận chuyển hàng hóa; thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện quyết liệt hơn nữa trong giải quyết cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và cấp dưới.

Thứ hai, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đối với những vấn đề mà cử tri bức xúc, tôi sẽ tìm hiểu để đề xuất phương án giải quyết, không né tránh, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.



Thứ ba, tôi sẽ phát huy vai trò cầu nối hữu hiệu giữa huyện với tỉnh, giữa người dân với các cấp chính quyền. Thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo luật định. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và tích cực xây dựng, tham gia đóng góp vào những chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội của tỉnh, huyện.

Tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền giải quyết những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ.

Ngay sau mỗi kỳ họp, tôi sẽ thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, các Nghị quyết mà Hội đồng nhân dân đã thông qua đến Nhân dân và vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện, để nghị quyết của Hội đồng nhân dân đi vào cuộc sống.

Kính thưa Quý vị cử tri!

Với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho nên tôi luôn xác định dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc, mọi việc lớn hay nhỏ đều phải đặt lợi ích của tổ chức, của tập thể, của Nhân dân lên trên hết.

Tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và của địa phương huyện Dương Minh Châu chúng ta.

Cuối cùng, xin cảm ơn quý cô, bác, anh, chị cử tri đã quan tâm lắng nghe, xin được gửi đến quý vị cử tri cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Người viết



Nguyễn Hồng Sơn

